



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร (ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โทร ๐๒ ๓๒๘ ๖๙๐๑-๑๙ ต่อ ๑๑๔๕๑)

ที่ ผวช. ๑๑๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเรื่อง “Internal Derangement of Joints” ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกและข้อมากยิ่งขึ้น

ข้อเท็จจริง ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๔๗๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครในสังกัด ไปฝึกอบรม ประชุม ดูงาน และเป็นวิทยากร ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. การเดินทางไปราชการนั้น ไม่เกิน ๕ วันทำการ
๒. ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากกรุงเทพมหานคร
๓. สถานที่จัดตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ นางสาวรัชรี ฐาปนกุลศักดิ์ ตำแหน่งรังสีแพทย์ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอไม่ถือเป็นวันลาและไม่เบิกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบแล้วว่ารายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ไม่ซ้ำซ้อนกับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ดูงาน หลักสูตรอื่น ในช่วงเวลาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวพรณีย์ ทศยาพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

อนุมัติ



(นางค์ชรินทร์ เจียมศรีพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร โทร. ๑๐๑๘๖ , ๑๐๑๘๗

ที่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นนอกเหนือจากที่ขอไว้ในแผน TN๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ตามที่กลุ่มงานรังสีวิทยา ได้ขออนุมัติให้

นางสาวรัชชีย์ ฐาปนกุลศักดิ์

ตำแหน่งรังสีแพทย์

ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “Internal Derangement of Joints” ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผน TN๒ ระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ได้มีการเริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยโครงการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ และความแม่นยำในการแปลผลภาพวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกและข้อต่อ จากวิทยากร Prof. Dr. Donald Resnick ที่เป็นรังสีแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตำราหนังสือการแปลผลรังสีวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยหลักในการแปลผลโรคทางด้านกระดูกและข้อต่อต่างในร่างกายโดยอาศัยการวินิจฉัยจากเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยที่หลากหลายตั้งแต่ ฟิล์มเอ็กซเรย์ (Plain radiograph) อัลตราซาวด์ (Ultrasonography) เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Tomography) และการตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกและข้อมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันทางโรงพยาบาลสิรินธรกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ ความรู้ที่ได้จากการประชุมจะทำให้การสอนนักศึกษาแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีใหม่ทางด้านรังสีวินิจฉัย จึงได้ขออนุมัติในการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระยะเวลา ๓ วัน และค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท จึงได้ชี้แจงเหตุผลมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชเนตตี น้อยนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
คำเนินการ

(นายยุทธนา ทรชนนันท์)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๒



ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย The Royal College of Radiologists of Thailand

สำนักงาน ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิทจ๊วย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 9th Floor, Royal Golden Jubilee Building 2 Soi Sookvijai 1, New Petchburi Road, Bangkokpi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand.
Telephone 66-2-716-5963; Facsimile 66-2-716-5964 Website: www.rcrt.or.th E-mail: thercrt@gmail.com

ที่ รรท. 225/2562

4 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุม Internal Derangement of Joints
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้อำนวยการสถาบัน / คณบดี/ ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าภาควิชา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม Internal Derangement of Joints
2. อัตราค่าลงทะเบียนการประชุม

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม ในหัวข้อ “Internal Derangement of Joints” ระหว่าง วันศุกร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยวิทยากรคือ Prof.Dr.Donald Resnick รังสีแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะบรรยายด้วยตนเองเกือบทั้งหมด

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยได้แนบกำหนดการประชุม และค่าลงทะเบียนมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ แพทย์ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมได้ที่ <https://www.rcrt.or.th/resnick/>

ในนามของคณะกรรมการผู้อำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี ชูโรจน์)
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม
หลักสูตร โครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖

(๑) รพส.	(๒) ชื่อ-สกุล	(๓) ตำแหน่ง-สังกัด ปัจจุบัน	(๔) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ปัจจุบันหรือเทียบเท่า	(๕) วุฒิการศึกษา	(๖) ประวัติการอบรม/สัมมนา/ประชุม ๓ ปี ที่หน่วยงานนอกเป็นผู้จัด แบบใช้เวลาราชการ และ/หรือใช้งบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
๑๙๐	นางสาวรัชชีย์ ภูปนกุลศักดิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑	แพทยศาสตรบัณฑิต	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี ไม่เบิกค่าใช้จ่าย - การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕๕ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ไม่เบิกค่าใช้จ่าย - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ HRCT ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เบิกค่าใช้จ่าย - การประชุมวิชาการ สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง "Challenging Trends in Current Ultrasound ๒๐๑๙" วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เบิกค่าใช้จ่าย - หลักสูตรการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "Challenging of Radiology Service in Thailand ๔.๐" วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เบิกค่าใช้จ่าย - โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช เบิกค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้

๑. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทางด้านรังสีการแพทย์ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๒. สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ลงชื่อ

นางสาวชณิตี น้อยนาค
นายแพทย์ชำนาญการ